

Số: 03/TB-ĐKS

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế¹, làm việc với Ủy ban nhân dân một số huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, sở, ngành có liên quan², Ban Văn hóa - Xã hội và Ban pháp chế thống nhất đánh giá và kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm được các ngành, các cấp chính quyền quan tâm; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực được phân công³. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành lập từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban.

Việc tuyên truyền, giáo dục được quan tâm chú trọng và thực hiện đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú với nhiều tin bài, phóng sự, hội nghị, hội thảo theo nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh⁴; thực hiện tốt

¹ Khảo sát HTX Rượu nếp Đức Thanh 3, Công ty Cổ phần Bia rượu Hoàn Sơn, cơ sở giết mổ gia súc tập trung Đức Nhân, Trường Mầm non Tư thực Hoa Phượng, chợ Hôm, Trường Tiểu học Tùng Anh (Đức Thọ); Chợ La Giang, cơ sở sản xuất bún hộ Lưu Đình Cần, lò giết mổ gia súc tập trung phường Nam Hồng, một số cơ sở sản xuất giò chả, bánh (Hồng Lĩnh); Lò giết mổ ở phường Văn Yên, các cơ sở sản xuất bánh đa nem ở Thạch Hưng, một số cơ sở sản xuất bánh mỳ, trường Mầm non Bình Hà, Tiểu học Nam Hà, chợ tỉnh Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh); Nhà máy Bánh kẹo Tân Tiến Phát (Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên), Xí nghiệp Chế biến gạo Quế Lâm (Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên), cơ sở kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Đài - Thạch Hà).

² Làm việc với UBND huyện Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh, các sở: Y tế, Công Thương, NN&PTNT và Cục Quản lý thị trường.

³ Có 7 kế hoạch, 3 công văn;

⁴ Tổ chức 177 lớp hội nghị, hội thảo, 605 buổi nói chuyện, 67 lễ phát động, trên 100 phóng sự, hơn 200 bài viết trên các báo, trang thông tin điện tử, sản xuất. Ngành Y tế đã nhân bản 862 băng đĩa; 07 pano, 1.861 tờ rơi, 377 khẩu hiệu tuyên truyền. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, 21

công tác kiểm soát mối nguy, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm giảm so với kế hoạch, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm⁵. Việc kiểm tra, cấp các loại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện khá tốt⁶.

Công tác kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh và quản lý, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được tăng cường; công tác kiểm định được tiến hành thường xuyên; kịp thời ngăn ngừa, khống chế dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và các địa phương đã chủ động phối hợp tổ chức công tác kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành, liên ngành ở các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng; tiến hành lấy 6.466 mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm⁷; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm và tái phạm⁸. Đến nay, không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

2. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục quản lý thị trường) quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện khá tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương cũng như địa phương về nhiệm vụ bình ổn thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên; công tác bình ổn giá được các địa phương quan tâm, đảm bảo số lượng, chất lượng chủng loại hàng hóa, đáp ứng cơ bản nhu cầu người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

hội nghị tuyên truyền; phối hợp xây dựng nhiều tin, bài trên báo, phóng sự, bản tin phát trên đài truyền hình, đài phát thanh, xây dựng chương trình “Nông nghiệp sạch” để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Ngành Công thương đã phối hợp thực hiện 113 phóng sự, 97 bài viết trên báo, 53 bài trên trang điện tử Chi cục Quản lý thị trường, ghi trên 300 băng đĩa để tuyên truyền, hướng dẫn các quy định thương mại, ATTP qua hệ thống loa phát thanh.

⁵ Chỉ xảy ra 05 vụ ngộ độc, 50 người mắc, 19 người đi viện.

⁶ Có 813 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 2.259 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất kinh doanh, 12 giấy công bố phù hợp quy định về ATTP, 5 giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đăng tải 92 bản tự công bố sản phẩm trên trang <http://attp.hatinh.gov.vn>

⁷ Kết quả có 385/6.466 mẫu (giò chả, rau, củ quả, bánh đa nem, mẫu thức ăn, nước uống đóng chai, bún, bánh phở,...) tỷ lệ không đạt chiếm 5,9%

⁸ Xử phạt vi phạm hành chính 1.278 cơ sở với số tiền gần 2 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa giá trị hơn nửa tỷ.

Đã kiểm tra, kiểm soát xử lý có trọng tâm, trọng điểm các vi phạm liên quan đến quản lý thị trường⁹, trong đó có 26 vụ việc điển hình, được tỉnh và nhân dân đánh giá cao. Việc kiểm tra, xử lý đảm bảo đúng quy định, quy trình, thủ tục; không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý an toàn thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Về công tác an toàn thực phẩm

Một số tồn tại, hạn chế về công tác tuyên truyền, quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý thực phẩm qua chế biến, hoạt động giết mổ tập trung ở một số địa phương trong năm 2017 được các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiến nghị tại Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 26/02/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay vẫn chậm được khắc phục, nhiều nội dung vẫn tiếp tục tái diễn, cụ thể:

Về công tác quản lý nhà nước:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm chưa đi vào chiều sâu, nhận thức, ý thức của người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa có nhiều chuyển biến.

- Hoạt động thanh tra chưa được tiến hành thường xuyên, các quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực này chưa đủ sức răn đe. Phần lớn các vụ việc vi phạm đều do các cơ quan cấp tỉnh phát hiện và xử lý, một số địa phương vào cuộc chưa quyết liệt, thiếu chủ động từ bố trí nguồn lực đến công tác tuyên truyền, kiểm tra.

- Công tác hậu thanh tra, kiểm tra chưa được quan tâm nhất là việc hậu kiểm sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự đăng ký chất lượng, còn ít thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với thực phẩm đã qua chế biến.

- Việc tiêu hủy hàng hóa sai phạm vẫn còn một số bất cập, khó khăn trong bố trí kinh phí, địa điểm, cách thức xử lý tiêu hủy.

- Công tác giám định kết quả phân tích mẫu thực phẩm thường chậm và một số chỉ tiêu chưa có chỉ định, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

⁹ Kiểm tra, xử lý 2.899 vụ với tổng thu 5.042.388.000 đồng; Phạt hành chính 3.024,41 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu 1.024,476 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy 997,502 triệu đồng và đình chỉ 5 cơ sở kinh doanh vi phạm. Thanh tra chuyên ngành đối với 4 tổ chức cá nhân.

- Công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc của các loại thực phẩm tươi sống còn gặp nhiều khó khăn¹⁰. Một số địa phương còn lúng túng trong khâu xử lý vi phạm. Công tác quản lý, phân công địa bàn quản lý ATTP ở gia súc, kiểm dịch sau giết mổ ở một số địa bàn giáp ranh ở các huyện còn bỏ ngõ.

- Hoạt động kinh doanh tự phát có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị¹¹

- Tổ chức bộ máy, năng lực quản lý về ATTP còn hạn chế, nhất là tại cấp huyện, cấp xã nên khó khăn trong giám sát chất lượng về ATTP ngay từ công đoạn sản xuất ban đầu.

- Hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan chưa nhuần nhuyễn, hiệu quả chưa cao. Các thành viên trong ban chỉ đạo liên ngành VSATTP từ tỉnh đến cơ sở chưa phát huy hết vai trò trên các lĩnh vực.

Về phía các cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Việc cập nhật các văn bản chính sách để thực hiện của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm chưa kịp thời¹². Một số cơ sở sản xuất còn thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm, chưa chú trọng các quy định của pháp luật và điều kiện vệ sinh môi trường trong chế biến, cất giữ sản phẩm¹³, đặc biệt một số cơ sở quy trình chế biến sản phẩm không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, còn sử dụng chất cấm trong giò, chả¹⁴.

- Đa số cơ sở giết mổ động vật tập trung hoạt động chưa hiệu quả, chưa có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, sổ theo dõi và đánh giá tình trạng động vật¹⁵, vẫn còn 56 xã có tình trạng giết mổ gia súc tại nhà¹⁶.

¹⁰ Do chưa có quy định ghi nhãn mác đối với nhóm sản phẩm tươi sống nội địa, sản phẩm chủ yếu sản xuất trong dân, đặc biệt là các loại rau, củ, quả, thủy sản đưa từ các địa phương khác về...Đối với sản phẩm tươi sống (rau, củ, quả) nhập khẩu qua biên giới, sau khi về đến chợ đầu mối ban đầu sẽ phân phối đi các địa phương từ nơi (đầu mối) ban đầu đi các địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ (do chưa có yêu cầu bắt buộc phải chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, ví dụ như sản phẩm động vật trên cạn có giấy chứng nhận kiểm dịch).

¹¹ Thành phố, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh

¹² Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm.

¹³ Xí nghiệp Chế biến gạo Quế Lâm (Cầm Vĩnh - Cầm Xuyên); Lò sản xuất bánh mỳ ở Thị xã Hồng Lĩnh; bánh đa nem ở thành phố Hà Tĩnh.

¹⁴ Tại chợ Đức Thọ phát hiện 1 trường hợp sử dụng hàng the trong giò; tại cụm sản xuất bánh đa nem Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) thì các điểm hong, phơi chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, gần đường giao thông, dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh; hầu hết giò, chả bảo quản trong thùng lạnh, không ghi rõ thời gian chế biến.

¹⁵ Khảo sát 4 cơ sở, chỉ có cơ sở giết mổ (TX Hồng Lĩnh) có sổ ghi chép, chứng từ ghi nguồn gốc động vật.

¹⁶ Hương Khê có 19 xã, TX Kỳ Anh có 9 xã, Vũ Quang có 7 xã, Cầm Xuyên có 6 xã, Can Lộc có 6 xã, Đức Thọ có 5 xã, Kỳ Anh có 2 xã, TP Hà Tĩnh có 2 xã.

- Việc lưu mẫu thức ăn tại một số bếp ăn trường học chưa đảm bảo theo quy định, sổ sách theo dõi chưa thực hiện đầy đủ; mẫu lưu giữ chưa ghi rõ ngày tháng, một số đồ dùng ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh.

- Các chợ còn ít sản phẩm địa phương, việc hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng còn khó khăn; sản phẩm rau, củ quả từ ngoài tỉnh vào chưa xác định nguồn gốc, dư lượng chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm vẫn còn tồn tại; tình trạng kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP vẫn còn xảy ra nhiều; một số mặt hàng mặc dù được tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng người dân vẫn vi phạm như sản phẩm chế biến sẵn¹⁷.

- Tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp vi phạm quy định vẫn tiếp tục diễn ra nhiều ở các địa phương.

2. Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Tại một số chợ, đa số các mặt hàng chưa được niêm yết giá, một số mặt hàng không có nhãn mác ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, địa chỉ cơ sở sản xuất; chủ cơ sở kinh doanh không xác định, xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa.

- Một số cơ sở sản xuất có số lượng sản phẩm trên thị trường lớn nhưng chưa đăng ký công bố hợp quy, không có nhãn hàng hóa hoặc sử dụng nhãn mác quá thời hạn, mã vạch trên sản phẩm không hợp lệ gây khó khăn cho việc truy xuất đối sản phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

- Tình trạng bán hàng rong, bán hàng đa cấp, bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi, vi phạm các quy định của Nhà nước còn diễn ra khá phổ biến nhưng chưa có các hình thức quản lý phù hợp, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát.

- Ý thức chấp hành của một bộ phận hộ kinh doanh chưa cao, chưa tự giác, còn mang tính đối phó; đa số người tiêu dùng còn tâm lý thích dùng hàng giá rẻ, dễ dãi trong tiêu dùng, ít quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

- Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm còn khó khăn, hiện chưa có quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh. Một số hoạt động thanh tra, kiểm tra còn trùng lặp về địa điểm, địa bàn, đối tượng.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương

Chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc kiến nghị tại Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 26/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề nghị đồng thời chỉ đạo đối với các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển

¹⁷ Ruốc bông, hành khô, giò...

Nông thôn và Công thương và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm để cảnh báo kịp thời cho người dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến thị trường dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất; kiểm soát hoạt động kinh doanh qua mạng, bán hàng đa cấp, khuyến mại (thông qua việc tổ chức hội nghị, hội chợ); rà soát, quản lý và thực hiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu; có giải pháp xử lý đối với chợ cóc, chợ tạm và việc tái lập chợ cũ tại các địa phương; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các lò giết mổ động vật tập trung, các trạm kiểm dịch để tham mưu hướng xử lý những cơ sở hoạt động kém hiệu quả; xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm (nhất là tại các chợ, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể các trường học); đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Kịp thời xử lý, khắc phục những tồn tại hạn chế về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục phân cấp, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở cấp huyện và xã để nâng cao hiệu quả quản lý; thực hiện tốt sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, tránh sự chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót sai phạm trong thanh tra, kiểm tra, xử lý.

- Đối với cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã cần quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn, thực hiện và phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; quản lý và kiểm soát tốt hoạt động mua bán, giết mổ động vật ở vùng giáp ranh giữa các địa phương và chấm dứt tình trạng giết mổ tại hộ gia đình.

- Trước mắt, quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các ban, bộ, ngành và của tỉnh về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ trái phép, ma túy; đảm bảo cân đối cung

cầu, bình ổn thị trường cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019¹⁸.

2. Đối với Cục Quản lý thị trường

- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

- Tăng cường công tác bình ổn thị trường, quan hệ cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Trong thời gian chờ Tổng Cục quản lý thị trường và UBND tỉnh ký kết công tác phối hợp, Cục Quản lý thị trường và Sở Công thương cần quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng chống việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo không bỏ sót địa bàn, lĩnh vực nhưng có sự phối hợp tốt ngang, dọc, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường ở cấp huyện, tiếp tục quan tâm khắc phục, chấn chỉnh, xử lý tốt các nội dung vi phạm về an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND (b/c);
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở: Y tế, Công thương, NN&PTNT;
- Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;
- Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu VT, HVN 44b

(Gửi văn bản giấy và điện tử)

TM. ĐOÀN KHẢO SÁT



Đoàn Đình Anh
TRƯỞNG BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

¹⁸ Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Kế hoạch số 110/KH-BCĐ389 ngày 19/12/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh.v.v...